

กรณีศึกษา ห้องเลขานุการสโมสร เตรียม ๑๐๐ ชุด

กรณีศึกษา ข้อที่ ๑

นายกสโมสรของท่านไม่ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับสโมสรใน Rotary Club Central และไม่ได้ให้แนวทางแก่ท่านและผู้นำสโมสรอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะทำประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่าจะไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนสำหรับปี

ท่านสามารถกระตุ้นให้นายกอย่างไรในการกำหนดเป้าหมายและให้ทิศทางแก่คณะกรรมการสโมสร?

ท่านสามารถพูดคุยกับใครในภาคเพื่อขอความช่วยเหลือ?

กรณีศึกษา ข้อที่ ๒

สโมสรโรตารบางแก้วเป็นสโมสรเล็ก ๆ สมาชิกคนหนึ่งรับผิดชอบทั้งตำแหน่งเลขานุการและเหรียญกฐินเป็นเวลาหลายปี สมาชิกท่านนี้เพิ่งออกจากสโมสรเพราะปัญหาสุขภาพ สโมสรยากที่มีโอกาสในการเปลี่ยน แต่ท่านเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะแนะนำนวัตกรรมและกระบวนการใหม่ ท่านได้เสนอความคิดของท่านกับนายกปรับเลือกและสมาชิกคนอื่น ๆ นายกปรับเลือกไม่เชื่อ แต่สมาชิกหลายสโมสรเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่าน

จุดอะไรที่ท่านสามารถทำการโน้มน้าวให้นายกปรับเลือกยอมรับความคิดของท่านในการเปลี่ยนแปลง?

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสโมสรอย่างไร

กรณีศึกษา ข้อที่ ๓

ท่านได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง และได้สังเกตเห็นว่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะประสบความสำเร็จในการประชุมแต่ละครั้ง ท่านมีการจัดวาระการประชุม แต่มันก็ไม่เคยใช้ ท่าน

ได้รับความผิดหวังเพราะความพยายามของท่านไม่ได้ใช้งานและท่านกังวลว่าสมาชิกสโมสรจะ  
อารมณ์เสียถ้าพวกเขาารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในที่ประชุม

ท่านจะเอาคณะกรรมการกลับมาในงาน อย่างไร?

การประชุมคณะกรรมการจะได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นอย่างไร?

กรณีศึกษา ข้อที่ ๔

ท่านเป็นเหรียญกษาปณ์ใหม่ของสโมสรโรตารีบางแก้ว เหรียญกษาปณ์คนก่อนทำหน้าที่มาเป็นเวลา สี่ปี  
สโมสรมีบัญชีธนาคารบัญชีเดียวมีเงิน 100,000 และได้โอนไปยังบัญชีที่มีชื่อของท่านเพียงคน  
เดียว การตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาของสโมสรได้ทำมามากกว่าห้าปี

ความกังวลของท่านถ้ามีคืออะไร? และท่านจะทำอะไรเพื่อตอบสนองความกังวลเหล่านั้น?

ท่านจะทำอะไรเพื่อปรับปรุงวิธีการทางการเงินของสโมสรที่ได้รับการจัดการ?

กรณีศึกษา ข้อที่ ๕

ท่านได้รับใบแจ้งหนี้สโมสรและต้องการจะตรวจสอบกับเลขานุการสโมสรก่อนที่จะจ่ายยอดเงินใน  
วันที่ 1 ก.พ. ท่านได้พยายามหลายครั้งที่จะติดต่อกับเลขานุการสโมสรเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ แต่เขายัง  
ไม่ได้ตอบสนองต่ออีเมลหรือโทรศัพท์ของท่าน ไม่เพียงแต่กำหนดเส้นตายใกล้เข้ามา แต่ท่าน  
ต้องการให้แน่ใจว่าท่านมีการสื่อสารที่เปิดเผยกับเลขานุการสโมสร

ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดการสื่อสารนี้อย่างไร?

ท่านจะทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ในอนาคต?